

แนวทางในการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ได้ประกาศ แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ซึ่งส่งผลให้กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี จำเป็นต้องปรับรูปแบบ กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ กลุ่มงานวิชาการ จึงขอแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ดังนี้

1. กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2563
2. กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อนในวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยในระยะแรกจัดการเรียน การสอนผ่านระบบออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 3 สัปดาห์) กำหนดให้นักศึกษาเรียนในระบบออนไลน์ในที่พัก/บ้านพักของนักศึกษา จากนั้นให้นักศึกษากลับ เข้าวิทยาลัยฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2563

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

2.1 การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา จะใช้ Google Classroom เป็น Platform ใน การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถ Access ไปที่ห้องเรียนในแต่ละรายวิชาได้ สำหรับการ เข้าเรียนแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะชี้แจงให้นักศึกษาทราบในการปฐมนิเทศวิชาใน ระบบออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

2.2 การคำนึงถึงลิขสิทธิ์ของสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ขอให้นักศึกษาทราบว่า สื่อการเรียน การสอนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สอน ห้ามมิให้นักศึกษา down load หรือเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนนี้ และหากมีการดำเนินการละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนได้อนุญาตให้ นักศึกษาสามารถ down load ได้

3. นักศึกษากลับเข้าวิทยาลัยฯ วันที่ 20 เมษายน 2563 สำหรับรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณาร่วมกัน ซึ่งอาจจะใช้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตามความเหมาะสมของเนื้อหา การบริหารจัดการของรายวิชา และ สถานการณ์ของโรค

4. หากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ Covid-19 กลุ่มงานวิชาการจะแจ้งให้ทราบในลำดับ ต่อไป โดย ให้นักศึกษาเข้าไปอ่านการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ FACEBOOK ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานวิชาการ วพบ.อุตรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์และupdate ข้อมูลต่าง ๆ กับอาจารย์และนักศึกษา

หมายเหตุ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่น 26 ให้นักศึกษาเรียนวิชาภาษาอังกฤษทางการพยาบาล ในระหว่าง วันที่ 30 มีนาคม 2563 – 10 เมษายน 2563 จากนั้นนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงานต่อ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม การฝึกปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ขอให้นักศึกษา ติดตามใน face book ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานวิชาการ วพบ.อุตรธานี

กลุ่มงานวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี